



โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
กำหนดเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับชั้น Grade 8 / ม.2

วิชาภาษาไทย	วิชาคณิตศาสตร์
<p>วិธิภาษา - เย็นศิระเพราะพระบริบาล - พรที่สัมฤทธิ์ (สมาส-สนธิ) รื่นเริงเพลงร่ำวง (การละเล่นพื้นบ้าน, คำกริยา, วิเศษณ์, วลี) วรรณคดีวิจักษ์ - ศิลาจารึก (พ่อขุนรามฯ) - รามเกียรติ์ (นารายณ์ปราบนนทก) อ่าน, วิเคราะห์, คุณค่า</p>	<p>การแปลงทางเรขาคณิต - การแปลงทางเรขาคณิต - การเลื่อนขนาน - การสะท้อน - การหมุน ความเท่ากันทุกประการ - การเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต - การเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม ด้าน มุม - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน - การแปลงทางเรขาคณิต และการเท่ากันทุกประการ</p>
วิชาสังคมศึกษา	วิชาวิทยาศาสตร์
<p>หน่วยที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา - ศาสนพิธี หน่วยที่ 4 ศาสนพิธีกรรมตามแนวปฏิบัติศาสนาอื่น ๆ - ทิศ 6 หน่วยที่ 1 สถาบันสังคม - บทบาทและความสำคัญ หน่วยที่ 2 กฎหมายกับตัวเรา - กระบวนการตรากฎหมาย หน่วยที่ 3 เราเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - สถานภาพและบทบาท - แนวทางส่งเสริมในการปฏิบัติ หน่วยที่ 4 ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครอง - เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง หน่วยที่ 5 วัฒนธรรมเอเชีย - ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี</p>	<p>ทรัพยากรธรณี - น้ำผิวดิน น้ำบาดาล - วัฏจักรน้ำ - ธรณีพิบัติภัยจากน้ำ - การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์น้ำ โลกของเรา - โครงสร้างโลก - การผุพังอยู่กับที่และการผุพังทางเคมี - การกร่อนของชั้นหิน - การพัฒนาและการทับถม - การสะสมตัวของตะกอน - การเกิดหินงอกหินย้อย - การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก แรง - แรงที่กระทำต่อวัตถุ - ขนาดและทิศทางของแรง - การหาแรงลัพธ์โดยการเขียนเวกเตอร์</p>
วิชาประวัติศาสตร์	วิชาสุขศึกษา
<p>หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางภูมิภาคเอเชีย - ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ภูมิภาคเอเชียกลาง - แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย</p>	<p>การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ - ความหมายของการบริการทางสุขภาพ - การบริการทางสุขภาพของรัฐ - การบริการทางสุขภาพของเอกชน เทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ - ความหมายของเทคโนโลยี - เทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพ - ความหมายของความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ - ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิต - ความหมายและความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต - ความสำคัญของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต</p>

